

**ĐẢNG BỘ KHÔI CÁC CƠ QUAN
ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số: 39 -CV-ĐUSTC

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

Thực hiện Công văn số 100-CV/UBKTĐUK ngày 16/4/2019 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan về việc triển khai Công văn số 138-CV/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Đảng ủy Sở Tài chính triển khai toàn văn Công văn số 138-CV/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cấp ủy các chi bộ để phổ biến đến đảng viên, công chức biết và thực hiện (*đính kèm*); đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Lãnh đạo quán triệt nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Công văn số 138-CV/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quan tâm lãnh đạo và xác định việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị...; kiên quyết không để người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời động viên, khen thưởng người tố cáo đúng và cá nhân, đơn vị làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo; xử lý trách nhiệm theo quy định đối với những hành vi tố cáo sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên, công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo, người phản ánh, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tổ chức Đảng, chính quyền trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật

của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, xử lý những trường hợp trả thù, trù dập người tố cáo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể, đồng viên, khuyến khích đoàn viên tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên; mạnh dạn tố cáo đối với những hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

Theo nội dung văn bản này, đề nghị cấp ủy các chi bộ phổ biến và quán triệt tại chi bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Đảng vụ.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



ĐẢNG ỦY
BỘ TÀI CHÍNH

Chung Thanh Tâm